

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ – สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายประธาน พลโลหะ / เกษตรอำเภอห้วยทับทัน
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	200 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 3,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 3,000 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	18 บาท/กก.
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	20 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	- ได้รับรอง GAP จำนวน 56 ราย - เกษตรอินทรีย์ จำนวน 143 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	- การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) - Contract Farming
ผู้รับซื้อ	- สหกรณ์ สกต.ศรีสะเกษ - บริษัท พุนทรัพย์การเกษตร - วิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย - พ่อค้าคนกลาง
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 4,620 บาท/ไร่ ลดเหลือ 3,285 บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 400 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 500 กก./ไร่
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	- เกษตรอินทรีย์ จำนวน 200 ราย - มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ตลาด	- มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก 1 แหล่ง เป็น 3 แหล่ง - มีระบบ QR code
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเครื่องมือ/อุปกรณ์	3,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมหม่อนไหม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สภาหอการค้าจังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สมาคมอรั๊กชาพีช	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการตลาด	ไม่ระบุ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการตลาด	ไม่ระบุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการตลาด	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ
2. ปัจจัยการผลิต : ยังขาดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตร ต้นทุนการบริหารจัดการสูง และขาดแรงงานฝีมือ
3. เทคโนโลยีการผลิต : เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ การปลูกและการให้น้ำอาศัยธรรมชาติ ขาดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
4. การเพิ่มมูลค่าสินค้า ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ไม่มีผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมให้ความรู้ ต้นทุนการสร้างมาตรฐานสูง
- 5 การตลาด : ขาดการวางแผนที่ดี เกษตรกรไม่มีข้อมูลในเรื่องความต้องการของตลาดและราคาสินค้า ช่องทางการตลาดยังไม่มากพอ ขาดเทคโนโลยีและการจัดการในการรวบรวมและจัดเก็บสินค้า การขนส่งสินค้ามีต้นทุนสูง
6. การบริหารจัดการ : ข้อมูลของสมาชิกกลุ่มไม่ชัดเจน